
sþ. 550. Fyrirspurn [267. mál]
til fjármálaráðherra um fjárlagaáætlanir.

Frá Jóni Árnasyni.

Hvað líður efnislegri athugun ii þingsályktunartillögu er vísað var til ríkis-
stjórnar í aprílmánuði 1973 um að gerð verði fjögurra ára áætlun um þróun út-
gjalda og tekna ríkissjóðs. miðað við gildandi lagaskuldbindingar og tekjuheim-
ildir og aukningu ólöghundinna útgjaldaliða með hliðsjón af fenginni reynslu?


